

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

ALPHAX – เหมือนจะเล่นใหญ่

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

หลายๆ ท่าน เห็นระดับการปิดของตลาดวันวานแล้ว อาจจะถึงขั้นหัวงันใจอะไรอยู่เล็กๆ นะ อันนี้ สำหรับคนที่ขายหุ้นออกไปแล้วนะ โดยเฉพาะ หุ้นใหญ่ๆ หลายตัว ไม่ว่าจะ เป็นหุ้นกลุ่มธนาคาร หรือ หุ้นตัวใหญ่ๆ บางตัว... ก็จะไม่ขายได้อย่างไรละ ขึ้นมาง้อๆ แถวๆ 1600+/- อยู่ตั้งหลายวัน ไม่เอาไปไหนเสียที แถมทำท่าทำทางจะลงเอาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเสียด้วย แถมในวันวานก็เล่นลงแรงๆ ในช่วงเปิด ให้ใจหาย ไม่ขายก็ไม่ใช่นักเทคนิคแล้วละ... ถ้าตีเทรน หรือลากเส้นแนวโน้มขาลง จะเห็นเลยว่า ทดสอบแนวต้าน หรือติดแนวต้านสำคัญอยู่จริง ๆ ยิ่งก็ขายไปก่อนอยู่แล้วละ อันนี้ก็ไม่ผิดนะ แต่ก็อาจจะมีข้อดี ถ้าลงจริง หรือ มีข้อเสีย ถ้าเกิดดันผ่านได้... บังเอิญวันวาน ตลาดเล่นดันผ่านขึ้นมาเหนือระดับแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลงได้ ในช่วงของการทำราคาปิดกันนั้นแหละ... แบบนี้จะเอาอย่างไรต่อกันดีล่ะ การผ่าน หรือ ที่เรียกว่า Break Out แนวต้านขาลง หรือ ผ่าน Trend Line ขึ้นมาได้ จะถือเป็นสัญญาณ ซื้อตามน้ำเลยหรือไม่ ที่ขายไปแล้ว ต้องซื้อกลับหรือไม่... บอกไว้ก่อนเลยครับ ทุกอย่างมีเงื่อนงำของทั้งหมดนะ เอาอย่างแรก ตอนที่ยืนมาติดแนวต้าน แล้วคิดว่าจะผ่านไม่ได้ หรือไปไม่ไหว หรือ จะต้องลงแน่ๆ แล้วเราเอาอะไร หรือเงื่อนงำอะไรมายืนยันในตอนนั้น ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็ยังไม่มีที่จะบอกว่า ถึงแนวต้านแล้ว จะลงหรือ จะลงจริง ๆ จนกว่าจะต่ำกว่า 1590 ก่อน หรือ หลุด 1580 เสียแน่ นั้นแหละ คือต้องลง... แล้วในทางกลับกันล่ะ การผ่านแนวต้านขึ้นมาได้ ตรงไหนล่ะ จะยืนยันว่า ผ่านจริง ขึ้นจริง... อันนี้ ลองดู 1620 ไว้ละ

ดูตามเกม... ถ้าตลาดจะขึ้น หรือ จะไปยาวๆ ต่อได้ ก็ต้องเล่นหุ้นใหญ่ๆ เสียมากกว่านะ

แต่หุ้นเล็ก ๆ หุ้นแก๊งกำไร ที่เป็นหุ้นยอดนิยม หรือ ยังมีการซื้อขายที่สม่ำเสมอ ก็ยังถือว่า ไม่ควรละสายตา

แนวรับ : ... 1.37-1.34 หรือ หลักๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 1.30

เป้าหมาย : ... 1.60-1.65 และ อาจหวัง 1.75-1.80 ก็ได้

Price Chart...(ALPHAX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ALPHAX... หลักๆ แล้ว แนวโน้มยังเป็นโครงสร้างขาลง แต่ในระยะสั้น หรือ ช่วงนี้ ก็อาจจะหวังการ Rebound ในโครงสร้างขาลงดังกล่าวได้ แต่ก็ขึ้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 1.30 ก่อนไม่เช่นนั้น การจะ Rebound หรือ เด้งกลับในขาลง ก็จะสามารถหวังได้ช้า หรือ ยืดเวลาการขึ้นต่อไปอีกสักระยะได้. แล้วอย่างทีกล่าวไว้ในมุมมองของ SET Index หากขึ้นไปทดสอบแนวต้านตามที่กล่าวได้จริง หรือ ขึ้นไปทดสอบเส้นที่เป็นแนวต้านของแนวโน้มขาลงตามภาพนี้ได้นั้น ใครจะขายก่อน ก็ไม่ว่า แต่ถ้าใครหาจุดยืนยันได้ว่า ถ้าขึ้นไปทดสอบแล้ว เกิดลงมาต่ำกว่าระดับไหน ถึงจะเซถึงจะจบ อันนั้นก็น่าจะดีนะ ... และถ้าผ่าน ก็เช่นกันนะ